

# จดหมายฝากฉบับที่สามของยอห์น

ทำความเข้าใจพระคัมภีร์

(อธิบายข้อพระคัมภีร์แบบเบปติสอิสร)

โดย คร. เดวิด เอช. ซอเรนสัน

นอร์ธสตาร์ มินิสตรีส

(พันธกิจของคริสตจักรเบปติสนอร์ธสตาร์)

1820 ถ. เวสต์ มอร์แกน

ดิวอี้, มินเนโซต้า 55811

218-726-0209

ปรับปรุงครั้งที่สอง  
สงวนลิขสิทธิ์ 2007  
นอร์ธสตาร์ มินิสตรีส์  
1820 ถ. เวสต์ มอร์แกน  
คิวิลธ์, มินเนโซต้า 55811

มิชชันนารีชาวอเมริกันควรติดต่อ ดร. เดวิด ซอเรนสัน  
เพื่อขออนุญาตก่อนใช้เนื้อหาอธิบายข้อพระกัมภีร์นี้

[davidsorenson@juno.com](mailto:davidsorenson@juno.com)

# จดหมายฝากฉบับที่สามของยอห์น

**บทนำและสรุปย่อ:** จดหมายฝากฉบับที่สามของยอห์นมีเนื้อหาสอดคล้องกับจดหมายฝากฉบับที่สองและน่าจะถูกเขียนขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน คือ อาจเป็น ค.ศ. 90 อีกครั้งที่ยอห์นเรียกตัวท่านว่าเป็น “ผู้ปกครอง” จดหมายฝากฉบับนี้ถูกเขียนถึงชายคนหนึ่งชื่อว่า กายอัส ผู้ซึ่งน่าจะเป็นสมาชิกของคริสตจักรหนึ่งที่ไม่มีชื่อและอาจไม่มีศิษยาภิบาลปกครองด้วย ใจความหลักของจดหมายฝากฉบับนี้น่าจะเป็น การหนุนใจกายอัสและเตือนเขาให้ระวังการกระทำที่แบ่งพรรคแบ่งพวกของชายคนหนึ่งนามว่า คีโอเตรเฟส

แนวคิดหลักดูเหมือนว่าจะเป็นหน้าที่และความชื่นชมยินดีของอัครทูตรับแขกแบบคริสเตียน คำสำคัญน่าจะเป็นคำว่า ‘ความจริง’ ซึ่งปรากฏหกครั้งในจดหมายฝากขนาดสั้นฉบับนี้ สาเหตุที่ต้องเขียนจดหมายฝากฉบับนี้อาจเป็นการเตือนให้ระวังคนเหล่านั้นที่อาจพยายามแสดงอำนาจบาตรใหญ่ในคริสตจักรท้องถิ่น จดหมายฝากฉบับนี้สามารถวางโครงเรื่องได้ดังนี้

1. กายอัสผู้มีความสุข (ข้อ 1-8)
2. คีโอเตรเฟสผู้ทำลาย (ข้อ 9-11) และ
3. เดเมตรีอัสผู้มุ่งมั่น (ข้อ 12-14)

**3 ยน 1:1** อัครสาวกยอห์นเริ่มต้นจดหมายฝากฉบับนี้ว่า ข้าพเจ้าผู้ปกครอง เรียน กายอัสที่รัก ผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักเนื่องด้วยความจริงนั้น การที่ท่านเรียกตัวเองว่า “ผู้ปกครอง” อาจหมายถึงความสูงวัยของท่าน ที่น่าจะเป็นก็คือ ยอห์นมีอายุน้อยกว่าพระเยซู อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าท่านมีอายุน้อยกว่าถึงสิบปีก็ตาม แต่ ณ ช่วงเวลาที่เขียนนี้ ท่านก็น่าจะอายุได้แปดสิบปีเป็นอย่างต่ำ หรือไม่ท่านก็อาจกำลังหมายถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ท่านเป็นศิษยาภิบาลมาหลายปีแล้ว ซึ่งก็มีความหมายเหมือนกับตำแหน่งผู้ปกครองในคริสตจักรสมัยพระคัมภีร์ใหม่

ยอห์นเขียนถึงชายคนหนึ่งชื่อ กายอัส ชื่อ กายอัส ถูกเอ่ยถึงหลายครั้งในพระคัมภีร์ใหม่ โดยมักเกี่ยวข้องกับพันธกิจของเปาโล มีกายอัสคนหนึ่งจากแคว้นมาซิโดเนียถูกเอ่ยถึงใน กิจการ 19:24 มีกายอัสคนหนึ่งจากเมืองเคอร์บีผู้ซึ่งเดินทางไปกับเปาโลด้วยและถูกเอ่ยถึงใน กิจการ

20:4 และมีชายอีกคนหนึ่งชื่อ กายอัส ผู้ซึ่งเป็นเจ้าบ้านรับรองเปาโลในเมืองโครีนธ์ตอนที่ท่านเขียนพระธรรมโรม อาจเป็นไปได้ว่า กายอัสที่ยอห์นเขียนถึงอาจเป็นคนใดคนหนึ่งที่ถูกเอ่ยถึงด้านบน ไม่ว่าจะเป็นกายอัสไหน มีสามครั้งในจดหมายฝากฉบับนี้ที่ยอห์นเรียกเขาว่า *ที่รัก* (1:1, 1:5, 1:11) เห็นได้ชัดว่า ชายคนนี้เป็นที่รักสำหรับอัครสาวกยอห์นผู้อาวุโส กายอัสอาจเป็นคนที่ทำงานในคริสตจักรที่ยอห์นกำลังพูดถึงอยู่ หรือไม่เขาก็ต้องเป็นสมาชิกของคริสตจักรนั้น

ยอห์นยังเน้นย้ำถึงความรักที่ท่านมีต่อเขาโดยการที่ท่านพูดถึงเขาว่า “ผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักเนื่องด้วยความจริงนั้น” นี่เป็นครั้งแรกในหกครั้งที่ท่านพูดถึง *ความจริง* ในจดหมายฝากสั้นๆ ฉบับนี้ ยอห์นทำให้เราเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับกายอัสอยู่ในระดับฝ่ายวิญญาณ การรักร่วมเพศเป็นเรื่องที่คดเคี้ยวในหมู่ชาวกรีก ความสัมพันธ์ของยอห์นกับกายอัสนั้นตั้งอยู่ในความจริงนั้น ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ มีการเน้นความสำคัญในจดหมายฝากของยอห์นเกี่ยวกับความจริงของข่าวประเสริฐและความจริงของพระวาระของพระเจ้า ในยุคสมัยที่การละทิ้งความจริงเริ่มแพร่กระจาย ความจริงที่ไม่ถูกบิดเบือนเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งนัก มันยังเป็นเช่นนั้นอยู่แม้ในปัจจุบัน

**3 ยน 1:2** ยอห์นกล่าวต่อว่า *ท่านที่รัก ข้าพเจ้าปรารถนามากกว่าทุกสิ่งที่จะให้ท่านจำริญขึ้นและมีสุขภาพดี เหมือนอย่างที่ดีวิญญาณของท่านจำริญอยู่นั้น* ในส่วนที่เป็นคำทักทาย ยอห์นขอให้ผู้รับจดหมายฝากฉบับนี้มีความจำริญทุกประการ คำที่แปลว่า *จำริญ* (กรีก: *ยูโอคู*)

ก็มีความหมายว่า “ประสบความสำเร็จ” ได้ด้วย ยอห์นจึงปรารถนาให้กายอัสมีความจำริญทั้งสุขภาพฝ่ายวิญญาณและฝ่ายร่างกาย เห็นได้ชัดว่ากายอัสมีความจำริญฝ่ายวิญญาณเนื่องจากยอห์นกล่าวว่า “เหมือนอย่างที่ดีวิญญาณของท่านจำริญอยู่นั้น”

**3 ยน 1:3** ยอห์นเสริมว่า *เพราะว่าข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพวกพี่น้องได้มา และเป็นพยานถึงความจริงที่อยู่ในตัวท่าน ตามที่ท่านได้ประพฤติตามความจริงนั้น* เห็นได้ชัดว่ามีพี่น้องบางคนไปเยี่ยมกายอัสและกลับมารายงานให้ยอห์นทราบ สิ่งหนึ่งที่พวกเขาเห็น

ได้ชัดคือ การที่กายอัสให้ความสำคัญต่อความจริง ความจริงนั้นอยู่ในตัวเขาและเขาก็ดำเนิน (นั่นคือ ดำเนินชีวิต) อยู่ในความจริงนั้น นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ยอห์นประทับใจอย่างเห็นได้ชัด

**3 ยน 1:4** ยอห์นจึงกล่าวหนุนใจว่า **ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ข้าพเจ้ายินดียิ่งกว่านี้** คือที่ได้ยินว่า บุตรทั้งหลายของข้าพเจ้าประพฤติตามความจริง อัครสาวกยอห์นเรียกกายอัสว่า เป็นลูกคนหนึ่งของท่าน ถ้านี้แปลว่ายอห์นได้นำวิญญาณกายอัสมาถึงพระคริสต์ กายอัสผู้นี้ก็ไม่ น่าเกี่ยวข้องกับอะไรกับพันธกิจของเปาโล อย่างไรก็ตาม หากกายอัสผู้นี้เป็นผู้ที่ยอห์นอบรมสั่ง สอนและช่วยให้เขาเติบโตในการรับใช้ กายอัสผู้นี้ก็อาจเป็นผู้ที่เคยรับใช้ร่วมกับเปาโลมาก่อน การที่ยอห์นเรียกเขาว่าเป็นบุตรเป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณ

ไม่ว่าจะยังไง ความยินดีของยอห์นอยู่ในการที่บุตรฝ่ายวิญญาณทั้งหลายของท่านดำเนิน อยู่ในความจริง อันที่จริงไม่ว่าศิษยาภิบาลหรือผู้นำฝ่ายวิญญาณคนใดก็อยากมีความยินดีแบบนี้ พระพรสำหรับผู้นำฝ่ายวิญญาณก็คือการได้เห็นคนที่พวกเขาได้ลงแรงในเรื่องฝ่ายวิญญาณ เติบโตฝ่ายวิญญาณและดำเนินอยู่ในความจริงต่อไป นี่เป็นความยินดีเป็นล้นพ้นสำหรับผู้รับใช้ พระเจ้า

**3 ยน 1:5-6** คราวนี้ยอห์นกำลังเข้าสู่ใจสำคัญของจดหมายฝากของตน ท่าน ชมเชยกายอัสสำหรับการที่เขาต้อนรับข้ารับใช้ที่พี่น้องคริสเตียนที่ได้มาเยี่ยมเยียนเขา ท่านที่รัก เมื่อ ท่านกระทำสิ่งใดแก่พี่น้องและแก่คนแปลกถิ่น ท่านก็กระทำอย่างสัตย์ชื่อ 6 เขาเหล่านั้นได้เป็น พยานต่อหน้าคริสตจักรถึงความรักของท่าน

กายอัสเป็นเจ้าบ้านคริสเตียนที่สัตย์ชื่อและต้อนรับพี่น้องคริสเตียนที่เดินทางผ่านมาเป็น อย่างดี คนเหล่านี้อาจเป็นมิชชันนารีหรือผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่เดินทางผ่านมา พวกเขาอาจ เป็นพี่น้องคริสเตียนที่ถูกข่มเหงซึ่งกำลังหาที่ปลอดภัยอาศัย ไม่ว่าจะยังไง กายอัสก็ให้การ ต้อนรับผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็น พี่น้องเหล่านี้ได้เดินทางต่อไปยังเมืองเอเฟซัสซึ่งมีคริสต จักรที่ยอห์นเป็นศิษยาภิบาลและเล่าให้คริสตจักรฟังถึงความกรุณาของกายอัส แต่เราไม่ทราบ แน่ชัดว่ากายอัสอาศัยอยู่ที่ไหนกันแน่

ยอห์นกล่าวถึงพวกพี่น้องที่เดินทางผ่านมาต่อดังนี้ **ถ้าท่านจะช่วยจัดส่งเขาเหล่านั้นในการเดินทางของเขา ตามที่สมควรตามแบบอย่างของพระเจ้า ท่านก็จะกระทำดี** อัครสาวกยอห์นน่าจะกำลังหนุนใจให้กายอัสทำหน้าที่เจ้าบ้านคริสเตียนที่ดีต่อไปเมื่อมีพี่น้องที่ขัดสนเดินทางผ่านมาอีกในอนาคต คำที่แปลว่า **จัดส่งเขาเหล่านั้นในการเดินทางของเขา** (กรีก: *โพรเพม โฟ*) ก็มีความหมายว่า ‘ไปส่ง’ หรือ ‘ไปเป็นเพื่อน’ ได้ด้วย

อาจเป็นไปได้ว่าสิ่งที่ยอห์นกำลังสื่อก็คือ การไม่เพียงแสดงการต้อนรับขับสู้ต่อนักเดินทางที่ผ่านมาเหล่านั้นเท่านั้น แต่ยังเดินทางไปส่งพวกเขาถึงจุดหมายปลายทางต่อไปด้วย ข้อพระคัมภีร์นี้ไม่ได้บอกตรงๆแบบนี้ แต่ก็เป็นการตีความที่น่าสนใจ วลีที่แปลว่า **ตามแบบอย่างของพระเจ้า** แปลตรงตัวว่า “สมควรต่อพระเจ้า” เขาควรให้ความช่วยเหลือต่อคนเหล่านี้ที่สมควรต่อพระเจ้า ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่ขัดสนเหล่านี้ในเรื่องใดก็ตาม ยอห์นเขียนถึงกายอัสว่า “ท่านก็จะกระทำดี” การให้ความช่วยเหลือผู้รับใช้พระเจ้าที่อุทิศตัวในยามที่พวกเขาขัดสนเป็นอะไรที่สมควรกระทำอย่างยิ่ง

**3 ยน 1:7** มีสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักเดินทางเหล่านี้ **เขาเหล่านั้นได้ออกไปเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ และไม่ได้รับสิ่งใดจากพวกต่างชาติเลย** เห็นได้ชัดว่าแขกเหล่านี้ที่กายอัสให้การต้อนรับดูแลเป็นผู้ที่มีส่วนในการรับใช้ (หรือไม่พวกเขาก็อาจกำลังหนีการข่มเหงอยู่) พวกเขาอาจเป็นมิชชันนารีหรือไม่ก็ผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่ท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆ ไม่ว่าจะยังไง พวกเขาก็เดินทางไป “เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์”

ความเห็นที่ว่า “พวกเขาไม่ได้รับสิ่งใดจากพวกต่างชาติเลย” อาจตีความได้สองแบบ (1) คนพวกนี้น่าจะเป็นพี่น้องชาวยิว ซึ่งหนีจากการข่มเหงในแคว้นยูเดีย หรือไม่ก็ถูกส่งไปเป็นมิชชันนารี ด้วยเหตุนี้ ถึงแม้ว่าเป็นคริสเตียนยิว แต่พวกเขาก็อาจไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากคนต่างชาติ (2) ในอีกแง่หนึ่ง คนต่างชาติในที่นี้อาจเป็นความหมายฝ่ายวิญญาณ ซึ่งหมายถึงชาวโลกโดยทั่วไป ไม่ว่าจะยังไง ผู้รับใช้พระเจ้าที่เดินทางผ่านมานี้ยอมรับความช่วยเหลือจากพี่น้องคริสเตียนอย่างกายอัสเท่านั้น

**3 ยน 1:8** ยอห์นปิดท้ายเนื้อหาตอนนี้โดยหนุนใจว่า **ฉะนั้นเราควรต้อนรับคน** อย่างนั้น เพื่อเราจะได้เป็นผู้ร่วมงานกับความจริง ท่านพูดถึงใจความหลักของจดหมายฝากฉบับนี้ คนของพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดหรือมีอายุเท่าไร ควรเต็มใจให้การต้อนรับพี่น้องคริสเตียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องคริสเตียนที่มีส่วนในการรับใช้ ท่านเรียกผู้ที่ทำแบบนั้นว่าเป็น “ผู้ร่วมงานกับความจริง” คำที่แปลว่า ผู้ร่วมงาน (กรีก: *ซุนทรกอส*) น่าสนใจ มันแปลตรงตัวว่า ‘คนทำงานร่วมกัน’ หากจะแปลอีกแบบหนึ่ง ช่างเป็นความหมายที่น่ามหัศจรรย์ คนมากมายอาจไม่ได้รับการทรงเรียกให้มารับใช้ในพันธกิจด้านข่าวประเสริฐโดยตรง หรืออาจมีเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาไม่สามารถรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาได้ อย่างไรก็ตาม โดยการต้อนรับขับสู้พี่น้องที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา เราก็สามารถเป็นเพื่อนร่วมงานกับคนเหล่านั้นได้ นี่เป็นความหมายของการเป็น “กำลังเสริม” ในการสู้รบฝ่ายวิญญาณ

**3 ยน 1:9** ยอห์นพูดถึงเรื่องที่สองซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหา **ข้าพเจ้าได้เขียนถึง** คริสตจักร แต่ดิโอเตรเฟส ผู้อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตท่ามกลางพวกเขาหาได้รับรองเราไว้ไม่ ก่อนหน้านั้นยอห์นได้เขียนจดหมายหาคริสตจักรไว้ชื่อแห่งนี้ไปแล้วฉบับหนึ่ง เห็นได้ชัดว่าจดหมายฉบับนั้นไม่ได้รับการคลอใจและไม่มีหลงเหลืออยู่แล้ว (บางคนคิดว่าจดหมายฉบับนั้นอาจเป็น 1 ยอห์น หรือ 2 ยอห์น แต่ก็ไม่มีหลักฐานเชิงบริบทในจดหมายทั้งสองฉบับเลย) และไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ว่ายอห์นเขียนจดหมายฉบับดังกล่าวถึงคริสตจักรที่เมืองโครินธ์หรือที่เมืองเคอร์บี ซึ่งเป็นที่ๆกายอัสคนที่เหลืออาศัยอยู่ด้วย คริสตจักรแห่งนี้จึงไม่เป็นที่ระบุได้แน่ชัด

อย่างไรก็ตาม ในคริสตจักรแห่งนี้ ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่า ดิโอเตรเฟส ไม่ยอมส่งต่อจดหมายฉบับก่อนหน้านั้นของยอห์นให้คริสตจักรได้อ่าน ยอห์นพูดถึงเขาว่าไม่ให้การต้อนรับพวกเขา (ยอห์นเรียกตัวเองว่า ‘เรา’ ซึ่งน่าจะเป็นการเรียกเหมารวมพี่น้องคนอื่นด้วย) ไม่ว่าดิโอเตรเฟสผู้นี้จะเป็นใคร เขาอยากเป็นใหญ่ในคริสตจักร มีการบอกเป็นนัยอย่างชัดเจนถึง ความเย่อหยิ่ง ความยะโสโอหัง และการขัดขวางความจริง

อาจเป็นไปได้ว่าชายคนนี้เป็นศิษยาภิบาลคนหนึ่งที่หลงไปตามการละทิ้งความจริงในด้านหลักคำสอน เช่น แนวคิดนอศตึก ซึ่งแพร่หลายในสมัยนั้น หากเป็นตามกรณีนี้จริง เขาก็น่าจะรู้ถึงการ โจมตีเรื่องนี้ของยอห์นใน 2 ยอห์น เป็นไปได้ดีกว่าคริสตจักรแห่งนี้ไม่มีศิษยาภิบาลและดิโอเตรเฟสคนนี้ก็ถือโอกาสครองตำแหน่งนี้แบบไร้ซึ่งสิทธิอำนาจในคริสตจักร ในแง่นี้เขาอาจเป็นผู้ช่วย (มักนายก) ที่ทะเลาะทะเลาะกัน ไม่ว่าจะอย่างไร ยอห์นก็ไม่มีคำชมสำหรับคนที่ยกตัวเองและทำตามเนื้อหนังคนนี้ ไม่ว่าจะเขาจะเป็นใคร ดิโอเตรเฟสก็ขัดขวางการสื่อสารระหว่างยอห์นกับคริสตจักรแห่งนี้ ยอห์นจึงเขียนจดหมายฝากฉบับนี้ถึงกายอัสเพื่อพูดถึงปัญหาดังกล่าว

**3 ยน 1:10** ยอห์นเตือนว่า เหตุฉะนั้นถ้าข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าจะจดจำการกระทำทั้งหลายของเขา คือที่เขาพร่ำกล่าวใส่ความเราด้วยถ้อยคำประสงคร้าย และทำนั้นก็ยังไม่สำนึกใจ เขาเองไม่ยอมรับพี่น้องเหล่านั้น และหน้าข้าพเจ้ายังกีดกันคนที่ใครจะรับรองเขา และไล่เขาออกจากคริสตจักรไปเสีย รายละเอียดของสิ่งที่ดิโอเตรเฟสคนนี้ทำได้อธิบายให้เห็นภาพชัดเจน เขาได้ (1) กล่าวหายอห์นและเพื่อนร่วมงานด้วยถ้อยคำที่ประสงคร้ายและไม่เป็นความจริง (2) เขาไม่ต้อนรับพี่น้องที่ยอห์นส่งมา ถึงแม้ว่ายอห์นอาจหมายถึงพี่น้องที่เป็นมิชชันนารีที่เดินทางผ่านมาซึ่งถูกเอ่ยถึงด้านบนั้นก็ (3) เขาห้ามคนที่อยู่ใต้อิทธิพลของเขามีให้ต้อนรับพี่น้องเหล่านั้น และ (4) เขาขับคนที่ให้การต้อนรับพี่น้องเหล่านั้นออกจากคริสตจักร

นี่คืออันตรายในครานักศาสนา เราไม่ทราบแน่ชัดว่าเขาเป็นศิษยาภิบาลที่ละทิ้งความจริงหรือเป็นคนที่ชอบสร้างปัญหาในคริสตจักรที่ขาดศิษยาภิบาล อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชัดว่าชายคนนี้ขัดขวางความจริงและคนเหล่านั้นที่มีส่วนในความจริง ยอห์นเตือนว่าถ้าท่านมา (ซึ่งเห็นชัดเจนว่าท่านมีแผนว่าจะมาแน่ๆ) ท่านจะไม่ลืมนปัญหาเหล่านี้ที่ดิโอเตรเฟสได้ก่อไว้เลย

**3 ยน 1:11** ในบริบทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับดิโอเตรเฟสและปัญหาที่เขาได้ก่อขึ้นในคริสตจักร ยอห์นเตือนว่า ท่านที่รัก อย่าเอาเยี่ยงสิ่งที่ชั่ว แต่จงเอาอย่างสิ่งที่ดี ยอห์นบอกเป็นนัยว่า ดิโอเตรเฟสเป็นคนชั่วและเป็นแหล่งที่มาของความชั่ว ท่านเตือนคนเหล่านั้นที่รับทราบคำแนะนำของท่านให้หลีกเลี่ยงจากดิโอเตรเฟส แต่จงแสวงหาสิ่งที่ดีและถูกต้อง ท่านหมายเหตุ



ไว้คล้ายกับใน 1 ยอห์นว่า ผู้ที่ทำดีก็มาจากพระเจ้า ผู้ที่ทำชั่วก็ไม่เห็นพระเจ้า การเสนอแนะที่ชัดเจนในที่นี้ก็คือ ดิโอเตรเฟสคนนี้ ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร ไม่เคยบังเกิดใหม่เลย เขาเป็นสุนัขป่าในคราบแกะ เขาอาจมีตำแหน่งสูงในคริสตจักร แต่ยอห์นบอกชัดเจนว่าคนๆ นี้ไม่เคยได้เห็นพระเจ้าเลย กล่าวในอีกแง่ก็คือ เขาไม่เคยเจอพระคริสต์เลย เขาเป็นคนที่ละทิ้งความจริงซึ่งอำพรางตัวว่าเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณ คนแบบนี้มีมากมายก่ายกองในปัจจุบัน

**3 ยอห์น 1:12** ยอห์นจึงแนะนำผู้นำฝ่ายวิญญาณอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นของแท้ เดเมตรีอัสได้รับการชื่นชมจากคนทั้งปวง และความจริงเองก็เป็นพยานอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้ว ไซแล้ว เราเองก็เป็นพยานด้วย และท่านก็รู้ว่าคำพยานของเราเป็นความจริง เดเมตรีอัสอีกคนเท่านั้นที่ถูกเอ่ยถึงในพระคัมภีร์ใหม่คือ ช่างเงินใน กิจการ 19:24 ผู้ซึ่งยุยงให้มีการจลาจลต่อสู้อเปาโล เป็นที่เข้าใจได้ว่าชายคนเดียวกันนี้อาจถูกนำวิญญาณมาถึงพระคริสต์ในภายหลัง ถึงแม้ว่าช่วงเวลานี้ห่างจากตอนนั้นถึงสามสิบปีเป็นอย่างต่ำก็ตาม และต่างสถานที่อีกด้วย เป็นไปได้ด้วยว่ายอห์นพบถึงเดเมตรีอัสอีกคนซึ่งไม่เป็นที่รู้จัก

อาจเป็นไปได้ว่ายอห์นกำลังแนะนำเดเมตรีอัสให้เป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณที่น่าเลือกสำหรับคริสตจักรแห่งนี้ ไม่ว่ายอห์นกำลังแนะนำเขาในฐานะศิษยาภิบาลมุ่งหวัง หรือตำแหน่งอื่น เห็นได้ชัดว่าท่านยกให้เขาอยู่เหนือดิโอเตรเฟส ยอห์นเขียนไว้ว่า เดเมตรีอัสคนนี้ได้รับการรับรอง (1) จากคนทั้งปวง (2) ความจริงเองก็รับรองเขาด้วย ชายคนนี้ประพฤติตัวสอดคล้องกับความจริงพื้นฐานของพระคัมภีร์ใหม่โดยสมบูรณ์ อีกครั้งที่ยอห์นพูดถึงความจริง (เป็นครั้งที่หกแล้วในจดหมายฝากฉบับนี้) ความจริงเป็นทรัพย์อันมีค่ายิ่ง โดยเฉพาะเมื่อยามเจออิทธิพลของคนอย่างดิโอเตรเฟส สุดท้าย (3) ยอห์นเองก็ให้การรับรองเดเมตรีอัส โดยใช้คำว่า ‘เรา’ และ ‘ของเรา’ ท่านเตือนความจำกายอัสว่า “ท่านก็รู้ว่าคำพยานของเราเป็นความจริง”

**3 ยอห์น 1:13** เช่นเดียวกับในจดหมายฝากฉบับก่อนหน้า ยอห์นเขียนว่า ข้าพเจ้ามีหลายเรื่องที่จะเขียน แต่ไม่อยากจะเขียนถึงท่านด้วยน้ำหมึกและปากกา ท่านมีเรื่องที่จะเขียนอีก

เยอะ แต่ท่านจะรองกว่าท่านจะไปถึงและได้ถกกันหน้าต่อหน้า คำที่แปลว่า ปากกา (กรีก: *คาลามอส*) น่าสนใจ มันแปลตรงตัวว่า “ต้นกก” ซึ่งใช้ทำปากกาเขียนหนังสือในสมัยนั้น

**3 ยน 1:14** ด้วยเหตุนี้ ยอห์นปิดท้ายจดหมายฝากฉบับสั้นๆนี้ด้วยการเขียนว่า แต่ข้าพเจ้าหวังใจว่าจะได้พบท่านในเร็วๆนี้ และจะได้พูดกันต่อหน้า ขอสันติสุขจงมีแก่ท่าน บรรดาสหายของเราฝากคำคำนับมายังท่าน ขอฝากความระลึกถึงมายังบรรดาสหายแต่ละคนตามชื่อของเขานั้น

ด้วยคาดหมายไว้ในใจว่าจะได้เจอกายอัสในไม่ช้า ยอห์นขอสันติสุขจากพระเจ้าจึงมีแก่เขา ในรูปแบบที่ใช้เป็นเอกลักษณ์ในจดหมายฝากของพระคัมภีร์ใหม่ ยอห์นฝากคำคำนับจากบรรดาสหาย และขอให้กายอัสคำนับ “สหายแต่ละคนตามชื่อของเขา” จดหมายฝากฉบับอื่นเกือบทุกฉบับในพระคัมภีร์ใหม่ลงท้ายด้วยคำคำนับถึงบรรดาวิสุทธิชนหรือพี่น้องคริสเตียน แต่ในจดหมายฝากแต่ละฉบับของยอห์น ท่านลงท้ายด้วยถ้อยคำที่เป็นเอกลักษณ์ ในกรณีนี้คือ คำคำนับถึงบรรดาสหายซึ่งไม่ระบุนาม